



Dua thuyền tại Lễ hội đền Đồng Bằng.
Ảnh: THÀNH TÂM

AN LỄ

Trước ngày khai hội đền Đồng Bằng

Những ngày này, về xã An Lễ (Quỳnh Phụ), gặp gỡ người dân nơi đây, có lẽ mọi câu chuyện cuối cùng đều trở về chủ đề lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng sẽ được tổ chức tới đây. Đây là lễ hội truyền thống, đã thực sự gắn liền với đời sống tinh thần, in sâu vào tiềm thức của người dân qua câu ca dao:

Dù ai buôn xa bán xa
22 tháng 8 giỗ cha thì về
Dù ai buôn bán trăm nghề
22 tháng 8 nhớ về Đền Ông.

Đền Đồng Bằng xưa thuộc trang Đào Động, tổng Vọng Lỗ, huyện Phú Phương, nay là làng Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ. Đền có tên tự là Bắc Hải Linh Từ, nơi thờ Vua Cha Bát Hải Động Đình - người có công lao to lớn trong việc bình Thực giữ nước và chiêu dân lập ấp, xây dựng giang sơn xã tắc thuở sơ khai. Từ xa xưa, đền Đồng Bằng đã được biết đến là ngôi đền linh thiêng, chốn địa linh được nhân dân bốn phương ngưỡng vọng.

Theo sử sách ghi lại, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, Đào Động là một trong những phòng tuyến quân sự quan trọng của nhà Trần, là nơi đóng quân và luyện

tập thủy binh, do đó đền Đồng Bằng còn là nơi tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương và các tướng sĩ nhà Trần trong ba lần đại phá quân Nguyên Mông và lập nên tám trang Đào Động xưa. Không chỉ mang những giá trị lịch sử đáng trân trọng, kết cấu theo kiểu "tiền nhị hậu đình" khép kín, bề thế. Các mảng kiến trúc hài hòa với những nét chạm trổ tinh vi, điều khắc tinh xảo, nhiều hoành phi, câu đối, đại tự, cuốn thư, các bộ lưu hương, án thờ, long ngai... còn được lưu giữ nguyên vẹn. Và ngay từ năm 1986, đền Đồng Bằng đã là một trong những di tích lịch sử văn hóa đầu tiên của Thái Bình được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Những năm qua, cùng với việc gìn giữ các giá trị kiến trúc nghệ thuật của ngôi đền, các cấp, các ngành, đặc biệt là nhân dân địa phương đã tích cực phát huy các giá trị văn hóa tâm linh truyền thống tốt đẹp, tôn tạo, sưu tầm, phục dựng... những sự tích, các hoạt động

văn hóa, trò chơi dân gian để lễ hội ngày càng trở nên hấp dẫn, thực sự trở thành lễ hội mang tính chất vùng miền, là điểm đến của những tâm hồn hướng thiện, hướng đến những giá trị tốt đẹp của đời sống nhân sinh, đồng thời cũng là điểm du lịch tâm linh ẩn tượng của người dân đồng bằng Bắc Bộ nói riêng, nhân dân cả nước nói chung.

Năm 2017, với những giá trị lịch sử, nghệ thuật riêng có, cùng với nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong xã, lễ hội đền Đồng Bằng chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của cơ quan chức năng, đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân địa phương trong xây dựng và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương.

Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo xã An Lễ, chúng tôi được biết, do lễ hội truyền thống năm nay được tổ chức cùng với việc được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nên quy mô lễ hội sẽ lớn hơn, nội dung nhiều hơn, yêu cầu đặt ra đối với công tác tổ

chức cũng đòi hỏi cao hơn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã khá cơ bản, xã đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban tổ chức lễ hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban, các thành viên và đang tích cực hoàn thiện những nội dung còn lại cho công tác tổ chức. Bên cạnh đó, xã cũng đã chủ động xin ý kiến của các cơ quan chức năng để có hướng dẫn cụ thể, đúng quy định trong công tác tổ chức, ngoài ra, ban tổ chức lễ hội còn trao đổi, tham vấn các đơn vị có kinh nghiệm trong việc tổ chức đón nhận danh hiệu để có phương án thực hiện cụ thể và hiệu quả nhất, hướng tới một lễ hội thực sự an toàn, tiết kiệm, tạo được ấn tượng sâu sắc trong nhân dân địa phương và du khách khắp nơi về trải hội, đồng thời phát huy được những giá trị tốt đẹp của di tích, của văn hóa truyền thống trong xây dựng đời sống văn hóa theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

ĐỨC ANH - KIẾN TRƯNG
(Đài TTTT Quỳnh Phụ)

Lan tỏa khuyến học dòng họ

Coi sự học là nền tảng vững chắc để phát triển tương lai con trẻ, những năm gần đây, phong trào khuyến học, khuyến tài được các dòng họ trong tỉnh quan tâm, hưởng ứng tích cực, qua đó góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học và tạo nên móng xây dựng xã hội học tập ở các địa phương.

Dòng họ Nghiêm ở xã Đông Giang (Đông Hưng) có gần 160 hộ với khoảng 650 nhân khẩu. Hơn 10 năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài luôn được dòng họ duy trì nên nếp, hiệu quả.

Với khẩu hiệu nền tảng vững chắc để xây dựng dòng họ hiếu học phải xuất phát từ mỗi gia đình hiếu học, hàng năm, ban khuyến học dòng họ đều tập hợp các gia đình trong họ tộc để đánh giá, nhận xét tình hình học tập của con cháu. Qua đó, ban khuyến học dòng họ có thể nắm bắt, động viên kịp thời học sinh còn lơ là trong học tập và khen thưởng những học sinh đạt thành tích cao. Việc xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài cũng được ban khuyến học dòng họ thực hiện bằng nhiều hình thức. Ngoài việc vận động các gia đình trong họ tộc đóng góp, ban khuyến học dòng họ còn viết thư kêu gọi gửi con em xa quê sinh sống khắp mọi miền Việt Nam đánh giá có phong trào khuyến học dòng họ mạnh nhất cả nước. Gần với ý nghĩa thiêng liêng nguồn cội, nhiều dòng họ tổ chức biếu dưỡng, khen thưởng con cháu trước tử đường. Việc nêu gương sáng trong học tập từ đường dòng họ không chỉ khích lệ con cháu phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa trong năm học mới mà còn nâng cao ý thức của mỗi gia đình họ còn lập sổ vàng hiếu học, ghi danh những người đỗ đạt từ cũ

linh hoạt, nhiều dòng họ đã xây dựng quy định, quy chế hoạt động khuyến học và thành lập quỹ khuyến học, khuyến tài, tiêu biểu có các dòng họ: Vũ Khắc, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ), Phạm Văn, xã Đông La (Đông Hưng), Trần Sỹ, xã Bình Nguyên (Kiến Xương), Nguyễn Kim, xã Bách Thuận (Vũ Thư)... Nhờ đó, tỷ lệ các gia đình trong dòng họ có con em đi học đạt cao, giảm đáng kể tình trạng bỏ học, lu ban ở nhà trường.

Có thể thấy rằng, khuyến học dòng họ đã tăng cường ý thức trách nhiệm của từng thành viên trong việc nâng cao trình độ văn hóa, xây dựng lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội và tạo ra phong trào thi đua học tập sôi nổi ở cộng đồng dân cư. Để phát triển phong trào khuyến học dòng họ, theo ông Vũ Hồng Thái, mỗi dòng họ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các gia đình về vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài. Từ đó, các gia đình trong dòng họ quan tâm, chăm lo hơn nữa tới việc học tập không chỉ của con em mà còn của người lớn. Chính quyền địa phương, các cấp hội khuyến học cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để khuyến học dòng họ phát triển. Bởi từ nền tảng khuyến học dòng họ mới xây dựng "xã hội học tập" bền vững, phát triển.

NHƯ HOÀNG



Khuyến học, khuyến tài nâng bước tới trường cho nhiều học sinh.

Phòng cháy, chữa cháy tại chỗ Cần được quan tâm

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh chỉ có hơn 2.700 đội phòng cháy, chữa cháy (PCCC) với 27.165 đội viên. Qua khảo sát thực tế cho thấy lực lượng PCCC cơ sở ngoài việc làm tốt công tác phòng ngừa đã tổ chức cứu chữa kịp thời gần 80% số vụ cháy xảy ra từ khi mới phát sinh, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Chính lực lượng này đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng PCCC chính quy kiểm soát hiệu quả các vụ cháy, nổ và làm nòng cốt cho phong trào toàn dân tham gia PCCC ở địa phương.

Những năm qua, công tác xây dựng phong trào quần chúng tham gia PCCC trên địa bàn tỉnh luôn được duy trì và đẩy mạnh. Các đơn vị, địa phương đã đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị PCCC và xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm an toàn cho sản xuất, kinh doanh cũng như tính mạng, tài sản của nhân dân. Trên thực tế đã có rất nhiều vụ cháy được lực lượng PCCC tại chỗ xử lý ngay từ ban đầu, do đó đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Gần đây nhất, tại khu 3, nhà B, Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã xảy ra vụ cháy, nguyên nhân do chập điện từ máy điều hòa, khu vực phát cháy có nhiều đồ nhựa và máy móc, do đó đám cháy bùng phát dữ dội. Tuy nhiên, do được trang bị kiến thức cơ bản và thường xuyên tập luyện các phương án PCCC, lực lượng chữa cháy

của Bệnh viện đã nhanh chóng triển khai phương án dập lửa, đồng thời tổ chức bao vây, phong tỏa khu vực phát sinh cháy, nhờ đó chỉ trong vòng 15 phút đã khống chế, xử lý thành công đám cháy, không để xảy ra thiệt hại về người và cứu được hàng loạt thiết bị máy móc trị giá hàng chục tỷ đồng. Hay như vụ cháy xảy ra tại Công ty Sản xuất bột lửa gas Hoa Việt (cụm công nghiệp Nguyễn Xá, huyện Đông Hưng), sau khi phát hiện đám cháy trong xưởng sản xuất, hơn 100 công nhân của Công ty đã áp dụng quy trình chữa cháy được tập huấn trước đó, tập trung cắt nguồn cháy lây lan sang các xưởng bên cạnh, sau đó tập trung chữa cháy. Chỉ sau 30 phút đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Đây là hai trong rất nhiều vụ cháy mà lực lượng PCCC tại chỗ đã triển khai chữa cháy nhanh chóng, thành công, giảm đáng kể thiệt hại do

lảm tốt công tác chữa cháy tại chỗ.

Đại tá Hoàng Đức Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh cho biết: Với quan niệm "nước xa không cứu được lửa gần" nên đề PCCC kịp thời, tại chỗ, hiệu quả thì việc làm tốt công tác PCCC ngay tại cơ sở là vấn đề trọng tâm trong công tác PCCC hiện nay. Theo khảo sát, đánh giá thì hiện tại hệ thống trung tâm thương mại và chợ, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh về cơ bản đang làm tốt công tác PCCC tại cơ sở. Chợ Bo là trung tâm giao lưu, buôn bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân trong tỉnh và các vùng lân cận. Hiện tại chợ có hơn 500 hộ kinh doanh cố định, gần 500 hộ kinh doanh tạm thời, tài sản của nhà nước và hàng hóa của các hộ kinh doanh trị giá hàng trăm tỷ đồng. Do vậy, việc chủ động phòng ngừa và cứu chữa

kịp thời các vụ cháy, nổ xảy ra luôn là nhiệm vụ hàng đầu đối với Ban Quản lý chợ và ban tiểu thương. Bên cạnh việc được trang bị hệ thống PCCC khá hiện đại thì cứ 2 - 3 hộ kinh doanh liên kết thành một nhóm tự quản, mỗi nhóm tự quản tự trang bị 1 bình bột cứu hỏa và cả chợ hiện có khoảng 300 bình bột cứu hỏa với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Do triển khai nghiêm túc công tác PCCC cũng như việc nâng cao ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh nên trong nhiều năm qua chợ Bo không xảy ra các vụ cháy lớn, các đám cháy nhỏ phát sinh được kịp thời xử lý. Với khối lượng hàng hóa lớn và lượng người ra vào tập nập, Ban Quản lý siêu thị Vinmart đã chủ động bố trí, sắp xếp các ngành hàng, quầy hàng theo tiêu chuẩn an toàn PCCC, đặc biệt là việc lắp đặt hệ thống điện, phương cách an toàn hành lang, kho hàng, lối thoát

hiểm...; kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, thường xuyên kiểm tra, bố trí, bảo dưỡng, trang bị bổ sung các trang thiết bị chữa cháy. Đối với các khu công nghiệp lớn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp công ty, xí nghiệp đầu tư hệ thống cảnh báo cháy, các "mắt thần", nhận biết được hầu hết các thông số liên quan để cảnh báo cháy, xây dựng các trụ nước, bể nước chữa cháy phù hợp, các đơn vị sản xuất kiện toàn các tổ tự quản an toàn về PCCC. Với việc đầu tư các trang thiết bị đồng bộ, tình hình cháy, nổ tại các khu

công nghiệp đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn những bất cập về hạ tầng cơ sở trang bị, phương tiện chưa đồng bộ là một trong những nguy cơ tiềm ẩn xảy ra hỏa hoạn. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị chưa nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác PCCC, còn chủ quan với giặc lửa như Công ty TNHH Hợp Thành (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình), trong suốt một thời gian dài thiếu quan tâm đến công tác PCCC và bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, đã liên tiếp xảy ra tai nạn trong

sản xuất. Trong những năm qua, Công ty này đã xảy ra nhiều vụ cháy, nổ và tai nạn lao động. Việc chủ quan trong đùn nẩy, đốt vàng mã, thấp hương, sử dụng trang thiết bị điện cũ nát cũng là những nguyên nhân phát sinh cháy, nổ...

Để nâng cao hiệu quả công tác PCCC, ngoài những cố gắng của cơ quan chức năng thì việc xã hội hóa công tác PCCC tại cơ sở là việc làm quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân, tập thể, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

NGUYỄN TÙNG



Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh hướng dẫn các thành viên đội chữa cháy Công ty Điện lực Thái Bình sử dụng bình bột.